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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่อง 
ราคาพืชผลเกษตรตกต่่า เรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง ปัญหาภัยแล้ง การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin) 
ปัญหาการคมนาคม การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน ขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร 
พร้อมไฟส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณไฟ การขอให้กระทรวงคมนาคมจัดท่าโครงการโครงข่ายพัฒนาย่านชุมชน 
ปัญหาน้่าท่วมขังบนถนนทางหลวง ปัญหาที่ดินท่ากิน เรื่องกรมที่ดิน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาเรื่องน้่าประปา  
การขอให้สร้างอ่างเก็บน้่า การขอให้ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติเข้าปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติด ตู้ม้า  
ตู้สล็อต (Slot Machine) การขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขเรื่องโรงงานต่าง ๆ ปล่อยน้่าเสียลงคลอง 
ปัญหาด้านการศึกษาและโรงเรียน ด้านการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด (COVID) เรื่องชุดตรวจเอทีเค (ATK) และปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนต่าแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวสุภาพร  
ก าเนิดผล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๖ จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 
 ที่ประชุมรับทราบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวน่า นางสาวสุภาพร  ก าเนิดผล 
ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น 
ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จ่านวน ๔๗๕ คน 
  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ 

ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 



๒ 
 

 
 

 ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามล่าดับ คือ 
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่  
พรรคเพื่อไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนทุกวัยยิ่งกว่า 
ปัญหาโควิด-๑๙ (COVID-19) ขอทราบความจริงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเรื่องของการป้องกัน 
ดูแลสิ่งแวดล้อมของไทยในภาพรวม 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ บทบาทของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาทรานส์บาวดารี เฮซ (Transboundary  
Haze) หรือหมอกควันข้ามแดน การควบคุมปริมาณหมอกควันข้ามแดน ควบคุมมาตรฐานควันด่า และปัญหา 
พีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) เกี่ยวข้องกับประเทศเพ่ือนบ้านจากทางทิศตะวันตกหรือทางทิศทางตะวันออกเข้ามาใน
ประเทศไทย ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ มีจุดก่าเนิดและสาเหตุ 
ที่แตกต่างกัน และแนวทางการท่างานร่วมกันในหลายกระทรวงกับการแก้ไขปัญหาเพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพอากาศของประเทศไทยให้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เรื่องคราบน้่ามันและการใช้สารดีสเพอร์ชัน (Dispersion) 
และแนวทางท่ียั่งยืนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคเพื่อไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรที่จะท่าให้คนไทยมีวินัยจราจร เคารพกฎจราจร 
และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากความประมาท 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดี ให้คนมีวินัย มีจิตส่านึก ปฏิบัติตามกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องของความปลอดภัยทางถนน การพยายามแก้ไขกฎหมายและเพ่ิมมาตรการต่าง ๆ 
ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุสูง นโยบายของรัฐบาลให้อุบัติภัยทางถนนเป็นวาระส่าคัญ การสร้างความปลอดภัย
และการปรับมาตรการ เช่น การตัดแต้ม การรณรงค์ท่าให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วม และการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๓ 
 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ เหตุผลของการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ คืออะไร  
หลังจากที่มีประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว ประชาชนจะน่ากัญชา กัญชงไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร และประชาชน 
ที่จะปลูก ผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง จะสามารถท่าได้หรือไม่  การมีเงื่อนไขให้ประกาศก่าหนด 
ชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศแล้ว ๑๒๐ วัน เหตุใดจึงต้องมีเงื่อนไข 
และจะสามารถให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ 

 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เหตุผลของการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน บรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก่าหนดให้การให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
การใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ เพ่ือการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน รัฐจะก่าหนดกลไกการด่าเนินงานที่รัดกุม ไม่ให้เกิด 
ผลเสียและผลกระทบทางสังคม เรื่องของการด่าเนินคดี เรื่องประมวลกฎหมายอาญาเสพติด โดยไม่มีการก่าหนด 
พืชกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท ๑ อีกต่อไป โดยมุ่งหวังว่าพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา จะได้รับการสนับสนุน
จากสมาชิกรัฐสภาและน่ามามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่กรมประมงในเขตหนองหาร  
ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๘๔ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕) 
 นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ประเด็นค าถาม คือ กรมประมงมีนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในการชี้แนวเขต 
หนองหารตามพระราชกฤษฎีกาก่าหนดเขตหวงห้าม เขตอ่าเภอเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔ และแก้ไขปัญหา
การประกาศพระราชบัญญัติก่าหนดเขตหวงห้าม เขตที่ดิน อ่าเภอเมืองสกลนครทับซ้อนลงไปในพ้ืนที่ของ
ประชาชนก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อย่างไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องปัญหาที่ดินรอบบึงที่เกษตรกรได้รับสิทธิท่ากิน เรื่องการออกเอกสิทธิ 
การพิสูจน์สิทธิ ก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกาปี ๒๔๘๔ ถือว่าเป็นสิทธิของเกษตรกร การออกเอกสารสิทธิ
ต้องยกเลิก พ.ร.ฎ. ปี ๒๔๘๔ ขอยืนยันว่ายกเลิกได้ การแบ่งงานเพ่ือพัฒนาบึงหนองหาร มีกรมชลประทาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน มีการบูรณาการร่วมกัน และอนุมัติ
ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้บูรณาการไปพร้อมกัน 



๔ 
 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเสรีรวมไทย เรื่อง ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้่าไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส่าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑) 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าญวน ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ การใช้เวลาในการออกแบบนานแค่ไหนถึงจะส่าเร็จ และสามารถจะน่ามา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม ่

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

ประเด็นค าตอบ คือ กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยังท่าไม่ส่าเร็จและการท่าอีไอเอ (EIA) ใช้ระยะเวลา 
ยาวนาน ๘ ปี ความพร้อมด้านต่าง ๆ คือ การออกแบบส่ารวจเขตต่าง ๆ เสร็จแล้วน่าเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในปีนี้  
การจัดงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ และต้องออกแบบให้เสร็จ งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๗๐๐ ล้านบาท  
รวมทั้งค่าเวนคืน ค่าอ่างเก็บน้่า และการด่าเนินการเริ่มปี ๒๕๖๗ จนถึง ๒๕๗๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
และบริการช่วยเหลือโดยประมาณ ๖-๗ ต่าบล จ่านวน ๘,๐๐๐ ครัวเรือน 

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
ประเด็นค าถาม คือ ผู้แทนพิเศษมีบทบาทหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และชุดปัจจุบันมี

แนวทางท่ีแตกต่างกับในอดีตอย่างไร 

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลให้ความส่าคัญ 

กับการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการดูแลความสงบเรียบร้อย เรื่องของความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุด มุ่งเน้นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มิติด้านความมั่นคง และมิติด้านเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แทนพิเศษได้ลงไปประสานงานขับเคลื่อน 
ในโครงการต่าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ที่จะขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๒–๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 



๕ 
 

 ๑. กระทู้ถาม ของ นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี จ่านวน 
๒ กระทู้ คือ 
 (๑) เรื่อง การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ การสร้างอาชีพ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
ผู้พิการในชุมชน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ่าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 ประเด็นค าถาม คือ มีแนวทางและนโยบายการพัฒนาความเป็นอยู่ผู้พิการอย่างไรในอนาคต 
โดยเฉพาะสิ่งอ่านวยความสะดวกในการด่ารงชีวิตประจ่าวันของผู้พิการตามสถานที่ราชการ เอกชน โรงเรียน 
ธนาคาร เช่น ทางลาดเพ่ือรถเข็น ลิฟต์ส่าหรับผู้พิการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐส่าหรับผู้พิการทางสายตา  
ทางเท้าส่าหรับผู้พิการทั้งทางสายตาและการเคลื่อนไหว และการพิจารณาช่วยเหลือผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประชาชน  

 นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การแก้ไขปัญหาหรือการให้สวัสดิการทางสังคม ข้อจ่ากัดเรื่องสถานะ 
ทางการเงินของประเทศ การจ่ากัดใช้งบประมาณส่าหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหยุดด่าเนินการธุรกิจเป็นจ่านวนมากท่าให้การจัดเก็บภาษีลดลง 
การด่าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป รัฐพร้อมดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มาตรฐานสิ่งอ่านวย 
ความสะดวกส่าหรับผู้พิการให้ครบอย่างทั่วถึง โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับผู้พิการ ด้านอุปกรณ์จะ
อ่านวยความสะดวกในสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน และวัด และการเข้าถึง 
ข้อมูลของรัฐในรูปแบบ One stop service 

 (๒) เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการป้องกันกรณีที่พี่น้องประชาชนโดนฉ้อโกงจากการซื้อของ 
ผ่านสื่อออนไลน์  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการ 
ส่าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐) 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองเดียง พร้อมระบบกระจายน้ า  
ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๓ ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายสนับสนุนโครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้่าหนองเดียง 
พร้อมระบบกระจายน้่า ต่าบลเวียงเหนือ อ่าเภอกันทรลักษ์ เพ่ือเป็นการบรรเทาการขาดแคลนน้่าอุปโภค บริโภค  
ของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง และการท่าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เสริมอาชีพอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร และจะเริ่มโครงการส่ารวจและด่าเนินการ 
ขุดลอกและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้่า พร้อมระบบกระจายน้่าได้เม่ือใด เสร็จสิ้นเมื่อใด 
  



๖ 
 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ค่าสั่งของคณะกรรมการฯ การก่าหนดแหล่งน้่าที่มีความจุน้อยกว่า  
๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งน้่าหนองน้อย กรมทรัพยากรน้่า 
จะเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีแผนด่าเนินการเชื่อมอ่างทั้ง ๓ อ่าง ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๗ การขุดลอกหนองเดียงน้อย  
เนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ บรรจุน้่าได้ ๓.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และหนองเดียง (ตะวันตก) เนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ บรรจุน้่าได้  
๒.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และสร้างอาคารบังคับน้่าและระบบส่งน้่าในห้วยขะยุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การเจาะ 
บาดาลในพ้ืนที่ จ่านวน ๑๔ แห่ง โครงการพัฒนาน้่าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และหากมี
งบประมาณเพียงพอสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันทีและทั่วถึง 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนพพล  เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก 
พรรคเพื่อไทย จ่านวน ๒ กระทู้ คือ 
 (๑) เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษจากหมอกควันซึ่งเกิดจาก 
ไฟป่าอย่างยั่งยืน  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายที่จะก่าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายแก่ผู้กระท่าความผิดเกี่ยวข้องกับมูลเหตุการณ์ ท่าให้เกิดไฟป่าอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร และโครงการ 
ที่ด่าเนินการเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การดับไฟป่าเป็นการด่าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ถ่ายโอนจากกรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนต่าบลหรือเทศบาลต้องตั้งงบประมาณเพ่ือด่าเนินการในการดับไฟป่า 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ค่าของฝุ่น เช่น การสื่อสารให้แต่ละจังหวัดจัดท่าแผน
ป้องกันภัยป่าและบริหารจัดการเชื้อเพลิง มาตรการเร่งรัดการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้่า ป่าชายเลน สร้างเครือข่าย 
ให้ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดเพ่ือลด PM 2.5 และการ
เข้มงวดในการดูแลตรวจวัดควันด่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่า การประสานกับต่างประเทศเพ่ือ
ป้องกันหมอกควัน ความคุ้มค่าการเก็บใบไม้จ่าหน่ายให้ SCG  

 (๒) เรื่อง มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย 
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์อย่างเป็นรูปธรรม  ถามนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส่าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐) 

 ๔. กระทู้ถาม ของ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔๗ โครงการในโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส่าคัญ จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐) 



๗ 
 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน่าระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  
และระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่หนึ่ง) จ่านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที ่๓ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๔ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว 

 
 

 ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗  
เรื่องอ่ืน ๆ คือ 
 ๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment  
Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๗) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง เป็นกรรมาธิการ แทน นายสิระ  เจนจาคะ 

 ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล เป็นกรรมาธิการ แทน นายสันติ  กีระนันทน์ 

 ๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๘) 
 ทีป่ระชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 

 ๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ทีป่ระชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  



๘ 
 

 ๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร และการ
บริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ทีป่ระชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 
 เนื่องจากได้มีสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔  
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จ่านวน ๙ คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
จึงด่าเนินการตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อบังคับฯ 
ข้อ ๘๔ (๒) โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ แทนต่าแหน่งที่ว่างลง ๓ ต่าแหน่ง 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเลือกพลต่ารวจเอก ปัญญา  มาเม่น ด้วยคะแนนเสียง ๒๘๐ เสียง  
เลือกพลต่ารวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา ด้วยคะแนนเสียง ๒๑๗ เสียง เลือกนายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช ด้วยคะแนนเสียง  
๑๘๑ เสียง เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต่าแหน่งที่ว่างลง โดยมรีองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันด่าเนินการประชุม 

 
 

 ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา จ่านวน ๒ เรื่อง คือ 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ่าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส่านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  
ไดล้งมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายแสวง  บุญมี 
นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์  ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์  น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นางสาวสุรณี  ผลทวี และนายสาโรช  ไพเราะ ผู้แทนจากส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตอบชี้แจงในภาพรวมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่องของการบริหารจัดการการเลือกตั้ง การท่าให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยความสุจริตและเที่ยงธรรม การจัดตั้งพรรคการเมือง หรือการด่าเนินการเกี่ยวกับการตั้งชื่อพรรคการเมือง
ตามข้อกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุนพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง 
เน้นวิธีป้องกันและป้องปราม เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบด้วยกฎหมาย ส.ส. และกฎหมายท้องถิ่น 
ข้อมูลการเลือกตั้งที่จังหวัดตรัง ในการเลือกตั้ง อบจ. มี ๑๔ ส่านวน ส่านักงานได้พิจารณาจบแล้ว มี ๒ เรื่องที่
จะส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป และปัญหาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร  
โดยมปีระธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๙ 
 

 ๓. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางอัญชลี  ศรีอ าไพ ที่ปรึกษา 
ด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก  นางสาวพัทธนันท์  ตันทัตสวัสดิ์ และนางสาวฐิติมา  พราวศรี  
ผู้แทนจากส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีและผู้แทน 
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบตาม 
มาตรฐานของ สตง. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน มี ๓ ประเด็น คือ ตรวจรายงานการเงิน ตรวจการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ และตรวจการด่าเนินงาน เรื่องการตั้งงบประมาณก่าหนดให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ  
เรื่องการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ยังไม่ได้ด่าเนินการก่อสร้าง ปัญหาเรื่องของการบันทึก
ข้อมูลผิดพลาด โดยพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเรื่องสัญญาเช่าได้ด่าเนินงานที่เป็นสัญญาเช่าหลายปี
และภาระผูกพัน 

 ๔. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองศาสตราจารย์อรทัย  ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า นางถวิลวดี  บุรีกุล  นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล  นางกาญจนา  
ศรีปัดถา  นายณัฐพงศ์  รอดมี  นายสติธร  ธนานิธิโชติ  และนางสาวธีรพรรณ  ใจม่ัน  ผู้แทนจากสถาบัน
พระปกเกล้า เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตอบชี้แจง 
ในประเด็นวิสัยทัศน์เป็นสถาบันวิชาการชั้นน่าด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนรวม พันธกิจทั้งสิ้น ๗ พันธกิจ พันธกิจแรกเป็นพันธกิจเรื่องการศึกษาวิจัย พันธกิจที่ ๒ เป็นพันธกิจว่าด้วยเรื่อง 
การศึกษาอบรม ให้ความรู้ พันธกิจที่ ๓ เป็นพันธกิจว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา พันธกิจที่ ๔  
เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพลเมือง พันธกิจที่ ๕ การสร้างความร่วมมือขององค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ พันธกิจที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาพิพิธภัณฑ์และการให้ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา 
และพันธกิจที่ ๗ การบริหารกองทุน ก่าหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นแผน ๕ ปี จ่านวน ๘๙ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความรู้ เรื่องการพัฒนาผู้น่า ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง ส่งเสริมงานวิชาการ 
ของรัฐสภา ด้านพิพิธภัณฑ์ ด้านการพัฒนาองค์กร และการตรวจสอบโดยคณะกรรมการออดิต (Audit) 

 ๕. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางสมฤดี  ธัญญสิริ เลขาธิการ 
ส่านักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการส่านักงานศาลปกครอง นางสาวกลิ่นแก้ว   
นพวงศ์ ณ  อยุธยา  นายจ านงค์  ถาวรวิสิทธิ์ และนายเจตน์  สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาส่านักงานศาลปกครอง 
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 



๑๐ 
 

๖. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายกรพล  ชินพัฒน์  นายปียุษ   
เตชะตระการธรรม และนายสิทธานต์  วงศ์ปุณณวัฒน์ ผู้แทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ผู้แทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ตอบชี้แจงในประเด็นการน่าเครื่องมือของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือซีเคียวริไทเซชัน (Securitization)  
ศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องของมิกซ์ แมตชิง (Mix matching) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่าฝ่ายธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปธรรม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๓ นาฬิกา 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


